

## การเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

### สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

จากการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์บุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22-26 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทราบแนวทางในการเตรียมตัวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สำหรับการปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นอย่างดี

#### ความหมายของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คือสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล หรือที่เรียกว่า “มหาวิทยาลัยนอกระบบ” ที่มีการบริหารจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ (autonomous university) แต่ยังคงได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จะมีอิสระ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการทั้งเรื่องการจัดสรรทางการเงิน การงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มีกฎระเบียบที่กำหนดโดยสถาบัน เพื่อใช้บริหารจัดการภายใน ในขณะที่ มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ ยังมีสภาพเป็นส่วนราชการ บริหารจัดการสถาบันโดยอ้างอิง กฎ ระเบียบของทางราชการ นอกจากนี้ความเหมือนและความต่างของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับและในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลเหมือนกัน ( อ้างอิง : <http://uc.ssru.ac.th/index.php/th/rules-m/history/item/530ความรู้เบื้องต้นของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล.html>)

จากการเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับฟังการบรรยายจากผู้บริหารและหัวหน้างาน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร การเปลี่ยนแปลงสำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวทางเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา และการบริหารงานในปัจจุบันหลังจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ รวมถึงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรระดับปฏิบัติการ เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการงานที่จะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

จากการรับฟังการบรรยายและการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ทราบถึงเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ จะต้องมีการปรับโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งในการปรับโครงสร้างขององค์กรจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนหน้าที่ของบุคลากรเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการใช้ระบบ

EdPEX ที่คณะฯได้ให้ความสำคัญและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของคณะฯ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร มีการจัดโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาและเชิงวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ คำแนะนำ อย่างต่อเนื่อง สำหรับด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ มีการใช้ระบบ ERP ที่สร้างขึ้นสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยในการจัดทำเอกสารขอซื้อขอจ้าง ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตลอดจนการออกหมายเลขครุภัณฑ์ โดยยังคงใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

สำหรับการศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับฟังการบรรยายจากผู้บริหารและหัวหน้างาน ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวทางเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา และการบริหารงานในปัจจุบัน รวมถึงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรระดับปฏิบัติการ เพื่อศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับ

จากการรับฟังการบรรยายและการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ทราบถึงการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับจะต้องมีการปรับโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการมหาวิทยาลัย ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นยังคงมีการประเมินโดยใช้หลักเกณฑ์แยกตามประเภทของบุคลากรเนื่องจากยังมีบุคลากรบางส่วนที่ยังคงเป็นข้าราชการและบุคลากรบางส่วนปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด้านงานพัสดุ มีการใช้ระบบ ERP ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาช่วยในการจัดทำเอกสารขอซื้อขอจ้าง ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตลอดจนการออกหมายเลขครุภัณฑ์ ปัจจุบันใช้ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2559 ในการจัดซื้อจัดจ้าง

นางสาวปรียานุช หน่อท้าว

23 พฤษภาคม 2560